

โบรมกชี้ภัยแล้งจุดกำไรกลุ่มเกษตรอาหารหดเหลือ1.7หมื่นล.

นักวิเคราะห์สองกำไรกลุ่มเกษตร-อาหารปีนี้สูงกว่า 12.3% อ่วมวิกฤตภัยแล้ง จุดต้นทุนราคาอาหารสัตว์แพงขึ้น ข้าวเต็มราคาเนื้อสัตว์และน้ำตาลโลกถูก เหตุชีพพลายล้น ลุ้นครึ่งปีหลังสถานการณ์ดีขึ้นจากฤดูกาลส่งออกและบาทอ่อนค่า

นายเอนกพงศ์ พุทธาภิบาล ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเชียพลัส เปิดเผยว่า แนวโน้มผลดำเนินงานของอุตสาหกรรมกลุ่มเกษตรและอาหารปีนี้ไม่สดใส โดยเฉพาะ 5 บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ได้แก่ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF), บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ (TUF), บมจ.น้ำตาลขอนแก่น (KSL), บมจ.จีเอฟพีที (GFPT) และ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) ซึ่งฝ่ายวิจัยคาดการณ์ว่ากำไรสุทธิรวมทั้งปีจะอยู่ที่ 17,600 ล้านบาทหรือลดลงประมาณ 12.3% จากปีก่อนที่ทำได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท

โดยมีสาเหตุหลักมาจากปีนี้ไม่มีกำไรพิเศษเข้ามาบันทึกเช่นปีก่อน พร้อมกับมีปัจจัยกดดันจำนวนมาก โดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อพืชผลการเกษตร



ชลัช ชินธรรมมิตร

เช่น อ้อย ข้าวโพด ถั่วเหลือง รวมถึงมีผลให้ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวเพิ่มขึ้น “ภัยแล้งน่าจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนราคาอาหารสัตว์ในช่วง 6 เดือนข้าง

หน้ามากกว่า เพราะตอนนี้หลายบริษัทยังมีสต็อกเหลืออยู่ ด้านอุตสาหกรรมอาหารก็ยังมีปัจจัยลบเดิมกดทับอยู่แล้ว ทั้งกรณีไทยถูกสหรัฐลดอันดับเป็นกลุ่มประเทศลำดับที่ 3 (Tier 3) ด้านการแก้ปัญหาการ

ค้ามนุษย์ กรณีใบเหลืองจากกลุ่มสหภาพยุโรปเรื่องกระบวนการผลิตสินค้าประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU) และราคาเนื้อไก่ในประเทศตกต่ำจากผลผลิตล้นตลาด เป็นแรงกดดันผลดำเนินงานธุรกิจกลุ่มนี้”

นายเอนกพงศ์กล่าวอีกว่า ด้านกลุ่มธุรกิจการเกษตรจำพวกธุรกิจน้ำตาล ปัญหาภัยแล้งส่งผลให้อ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเติบโตลดลง และทำให้ความหวานของอ้อยมีระดับน้อยลง ขณะที่บราซิลซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกมีผลผลิตล้นตลาด กดดันราคาน้ำตาลในตลาดโลกให้อยู่ในระดับต่ำ

เขาประเมินว่า ทิศทางกลุ่มเกษตรและอาหารน่าจะฟื้นตัวดีขึ้นในไตรมาส 3/58 ซึ่งเป็นช่วงที่ผลดำเนินงานจะเติบโตสูงสุดของปีตามฤดูกาลส่งออก และฝ่ายวิจัยเลือก CPF และ TUF เป็นหุ้นโดดเด่นของกลุ่มนี้ เพราะจะได้านิสงส์จากราคาอาหารสัตว์บางชนิดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลบวกจากทิศทางค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเมื่อเทียบดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากธุรกิจมีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศมากกว่า 50%

นายชลัช ชินธรรมมิตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานจัดหาวัตถุดิบ บมจ.น้ำตาลขอนแก่น กล่าวว่า ปัญหาภัยแล้งได้ส่งผลกระทบต่อปลูกอ้อยในหลายพื้นที่ ซึ่งบริษัทกำลังประเมินผลกระทบหากฝนไม่ตกตามฤดูกาล ลามถึงช่วงที่บริษัทต้องการนำอ้อยเข้าหีบรอบใหม่ในเดือน พ.ย.นี้ อาจทำให้เป้าหมายปริมาณหีบอ้อยปี 2558/2559 ที่คาดว่าจะอยู่ที่ 9.5 ล้านตัน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่า รายได้งวดปี 2557/2558 (สิ้นสุด ต.ค. 58) น่าจะใกล้เคียงปีก่อนที่ทำได้ 19,631.42 ล้านบาท

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakj
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,300

Section: First Section/การเงิน

วันที่: จันทร์ 13 - พุธ 15 กรกฎาคม 2558

ปีที่: 38

ฉบับที่: 4748

หน้า: 15(กลาง)

Col.Inch: 43.53

หัวข้อข่าว: โบรมชัชภัยแล้งจุดกำเนิดกลุ่มเกษตรกรอาหารทดเหลือ1.7หมื่นล.

เนื่องจากปริมาณขายน้ำตาลเพิ่มขึ้นประมาณ 5% ส่วนกำไรสุทธิคาดว่าจะต่ำกว่าปีก่อนที่ทำได้ 1,626.22 ล้านบาท เนื่องจากราคาน้ำตาลในตลาดโลกยังอยู่ในระดับต่ำ ทำให้มีมาร์จิ้น (ส่วนต่างกำไร) อ่อนลง ภายใต้การประเมินว่า ราคาน้ำตาลปีนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ 15 เซนต์ต่อปอนด์ ต่ำกว่าปีก่อนที่เฉลี่ย 18 เซนต์ต่อปอนด์ เนื่องจากภาวะผลผลิตล้นตลาด ซึ่งจะต้องรอรอบายสต็อก และราคาน้ำตาลตลาดโลกกลับมาขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปีหน้า